

## **Bảo vệ 10mm tempered thủy tinh phủ sương cho phòng tắm**

### **Một cái gì đó về thủy tinh phủ sương:**

Những năm gần đây, kính mờ là một kính mờ nghệ thuật, trang trí cho không gian thêm cảm giác của vẻ đẹp.

Thủy tinh phủ sương, cũng được gọi là axit khắc thủy tinh, cát thổi thủy tinh, mờ glass, etc. it là sử dụng các kính phẳng thông thường) [rõ ràng phao thủy tinh](#) cực kỳ rõ ràng phao thủy tinh, thủy tinh màu, vv) bằng cơ khí tia, bàn tay mài hoặc axit flohydric giải thể và phương pháp khác để xử lý bề mặt thành một bề mặt đồng nhất thực hiện. Như bề mặt thô, vì vậy mà tạo ra ánh sáng phản xạ khuếch tán, ánh sáng và không phải quan điểm, nó có thể làm cho hồ ánh sáng mềm mại và không khắc nghiệt.

Kính mờ có thể làm cho các mẫu thiết kế khác nhau dựa trên nhu cầu của khách hàng, nó có thể được chế biến thành một loạt các mô hình trang trí để thích ứng với các phân vùng, màn hình, trang chủ và trang trí khác, bởi vì nó là tốt đẹp, giá cả phải chăng, ưa chuộng bởi những người. Thường được sử dụng trong sự cần thiết để che giấu các phòng tắm, Phòng tắm, cửa văn phòng và cửa sổ và cắt bỏ. Khi sử dụng nên được phủ sương trên bề mặt ra khỏi cửa sổ.

### **10mm tempered kính mờ các tính năng:**

Mờ, lý tưởng cho trang trí nội thất.

Ngón tay in miễn phí, siêu mịn bề mặt.

Làm bằng thủy tinh nổi rõ ràng chất lượng tuyệt vời.

Pervious ánh sáng nhưng không perspective. maintaining riêng tư  
peal không phải hay discolor như phim, không đều, giống như sơn

### **10mm tempered kính mờ đặc điểm kỹ thuật:**

Thủy tinh loại: phẳng và cong.

Màu sắc: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh biển, đồng

Độ dày: 4mm V 5mm V 6mm V 8mm V 10mm 12mm, v.v...

Kích thước: 2440 \* 1830mm, 3300 \* 2140mm, 3300 \* 2250mm vv. Tùy chỉnh kích thước bất kỳ

Chế biến: đánh bóng cạnh, khoan lỗ, cắt bớt căng thẳng, tempered, tráng, cách điện, vv.

### **10mm tempered kính mờ đặc trưng:**

Cường độ cao

Kính thủy tinh phủ sương thực hiện tốt trong việc chống lại uốn và va do cường độ cao của nó là 3-5times của thủy tinh annealed bình thường. Nó có thể chịu được một áp lực bề mặt của 95Mpa.

An toàn cao

Khi các phủ sương [kính thủy tinh luyện](#) là bị hỏng, nó biến thành alveolate hạt với obtuse góc độ, đảm bảo an toàn cho con người chắc chắn vô hại, và trình toughening đáng kể làm giảm nguy cơ vỡ nhiệt để đảm bảo cân ít hơn.

Nhiệt độ ổn định

Kính thủy tinh có khả năng chịu sự thay đổi nhiệt độ 250 đến 320°C trong khi kính annealed bình thường chỉ có thể chịu 20 đến 100°C.

### **10mm tempered kính mờ ứng dụng:**

Kính mờ là hầu như ở khắp mọi nơi trong không gian trang trí, bối cảnh, trần, bảng, màn hình, lối vào, phân vùng, mặt đất, cầu thang, cửa sổ và cửa ra vào, các [ly cà phê bàn](#), nó được dùng rộng rãi trong nhà, khách sạn, quầy bar, KTV, Hồ trang trí trên cảnh quan. Frosting kính sẽ có cảnh quan trong nhà và ngoài thông

qua nghệ thuật trang trí hữu cơ với nhau, cải thiện đáng kể mức độ của space trang trí.

**Kính thủy tinh luyện phủ sương phòng tắm:**



**Mờ kính thủy tinh với mô hình trên màn hình hoa sen:**



**an toàn 10mm frosted nhà máy sản xuất kính tempered và máy:**



**Đóng gói an toàn và chuyên nghiệp loading:**

